



ทุกวันนี้ บรรดาคนรักแมวต่างสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เหมียวลูกรัก ทั้งอาหารการกิน ขนมกินเล่นที่เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเค้า แต่คุณ ๆ ทั้งหลายเคยรู้ไหมคะว่า มีของหลายสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่า มันเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับเจ้าเหมียว เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อน้องเหมียวได้ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของอย่างเรานี่แหละ ที่จะต้องคอยกันอาหารอันตรายออกไปให้มันได้รับแต่สิ่งดี ๆ เท่านั้นนะคะ

ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวมอาหารที่แมวไม่ควรทานมาฝาก เพื่อเอาใจเหล่าคนรักน้องแมวกันโดยเฉพาะ ส่วนอาหารที่ว่าจะมีอะไรที่คุณเคยให้มันทานไปบ้างหรือเปล่า และมีผลเสียอย่างไรบ้างนั้น คนที่สนใจก็ลองไปอ่านกันดูเลยคะ

1. พุน้ำกระป๋อง

แม้ว่าพุน้ำกระป๋องที่คุณเอามาฝากอาจช่วยให้เจ้าเหมียวทานอาหารได้น้ำอโรยซะทุกครั้งไป แต่ควรระวังอย่าให้บ่อยจนเกินไปจะดีกว่านะ เพราะพุน้ำกระป๋องนั้นไม่ได้มีสารอาหารครบถ้วนเท่าที่แมวของคุณต้องการ อีกทั้งยังมีสารปรอทปนเปื้อนอยู่ด้วย และคุณคงไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักต้องเสี่ยงกับสารปรอทตกค้างบ่อย ๆ ให้เสียสุขภาพหรือทรมานใจ

2. หัวหอม

หัวหอมไม่ว่าจะเอาไปผัด ทอด ลวกหรือทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้ากินมาก ๆ เขาก็สามารถส่งผลเสียกับสุขภาพของแมวที่คุณรักได้ทั้งนั้น เพราะมันจะไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงในตัว ส่งผลให้แมวของคุณมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอ และอาจถึงขั้นเป็นโลหิตจางได้เลยทีเดียว นอกจากนี้กระเทียมและกุยช่ายก็เป็นอีกอย่างที่ไม่ควรให้แมวของคุณทานเช่นกัน เพราะอาหารพวกนี้แหละที่จะเป็นตัวการทำให้กระเพาะของมันมีปัญหา

3. ผลิตภัณฑ์จากนม

ถึงเรามักจะเห็นภาพที่แมวกินนมตามภาพยนตร์หรือการ์ตูนกันจนคุ้นตา แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นของที่ควรเอามาให้เจ้าเหมียวที่คุณรักกินบ่อย ๆ หรอกนะ เพราะนมจะไปทำให้แมวที่โตเต็มวัยแล้วมีปัญหาในเรื่องของระบบการย่อยอาหาร จนอาจถึงขั้นท้องเสียอยู่บ่อย ๆ ผิดกับลูกแมวซึ่งสามารถทานอาหารพวกนี้ได้มากกว่า

4. แอลกอฮอล์

เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายเอาไว้ใช้สังสรรค์กับเพื่อน ๆ ก็พอแล้ว อย่าเอามาให้สัตว์เลี้ยงของคุณกินด้วยเลยจะเสียของซะเปล่า ๆ ..เอ้ย ไม่ใช่ จะเป็นอันตรายกับสุขภาพของมันต่างหาก!! เพราะแอลกอฮอล์จะเข้าไปทำลายระบบการทำงานของตับและสมองของมัน โดยเพียงแค่วีส์ที่ 2 ซ่อนโต๊ะก็สามารถทำให้เมาน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัมเข้าขั้นโคมาได้ง่าย ๆ แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าให้แมวกินของพวกนี้ได้เด็ดขาด แม้กระทั่งอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็ไม่ควรนะ

5. ช็อกโกแลต

หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการให้ช็อกโกแลตกับแมวที่ตัวเองเลี้ยง เป็นเหมือนการให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยขนมกับมัน แต่ที่จริงแล้วคุณกำลังเอายาพิษให้มันกินโดยไม่รู้ตัวต่างหาก เพราะช็อกโกแลตนั้นเป็นอันตรายต่อแมวอย่างร้ายแรง โดยสารธีโอโบรมีนที่มีอยู่ในช็อกโกแลตทุกชนิด โดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตนั้นจะเข้าไปทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ใจสั่น ลมชัก และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

6. ลูกอมและหมากฝรั่ง

ขนมทานเล่นจำพวกลูกอมหรือหมากฝรั่งมักมีสารไซลิทอลปนอยู่ด้วย ซึ่งมันจะไปกระตุ้นการผลิตอินซูลินจนทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว

หน้าซ้ายยังก่อให้เกิดอาการตับวายและอาเจียนได้อีกต่างหาก โดยอาการพวกนี้ไม่ต้องรอนาน เพียงแค่ 2 - 3 วันก็จะเริ่มมีอาการผิดปกติออกมาให้เห็นแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยใหม่แมวที่คุณรักกินของพวกนี้ได้ขาดนะค่ะ

7. เนื้อติดมันหรือกระดูก

เข้าใจดีว่าบางคนก็ชอบทิ้งเนื้อติดมันหรือกระดูกให้สัตว์เลี้ยงกินแทน เพราะคิดว่าอย่างไรซะก็คงดีกว่าทิ้งไปให้เสียของแน่ ๆ แต่ที่จริงแล้วคุณไม่ควรให้พวกมันกินของพวกนี้หรอกนะค่ะ เพราะพวกเนื้อติดมันนั้นจะทำให้แมวท้องเสียหรืออาเจียนได้ง่าย ๆ ในขณะที่เดียวกันกระดูกก็จะสร้างปัญหาในระบบขับถ่าย และอาจทำให้แมวของคุณสลักได้เช่นกัน

8. ไข่ดิบ + ปลาดิบ

เวลาที่ให้คุณให้แมวทานไข่ดิบ ๆ จะทำให้เจ้าเหมียวต้องเผชิญความเสี่ยง 2 อย่างในเวลาเดียวกัน อันดับแรกก็คือมันอาจจะต้องเสี่ยงกับแบคทีเรียอีโคไลซึ่งทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ และอีกอย่างก็คือไข่ดิบนั้นจะทำให้ความสามารถในการดูดซึมวิตามินบีของร่างกายลดลง จนทำให้ขนของมันไม่เงางามเหมือนเก่านั้นเอง นอกจากนี้พวกเนื้อหรือปลาดิบก็ไม่ควรทานด้วยเหมือนกันนะค่ะ

9. ตับ

ถ้ากินในปริมาณน้อย ๆ ก็ยังพอไหว แต่ทานมาก ๆ คงไม่ดีแน่ เพราะการทานตับมาก ๆ นั้นจะเป็นพิษต่อการซึมซับวิตามินเอในร่างกาย จนทำให้แมวของคุณเกิดอาการกระดูกเปราะเอาได้ง่าย ๆ และอาจก่อให้เกิดความผิดปกติในการเติบโตของกระดูกอีกด้วย รู้แบบนี้แล้วก็ควรระวังอย่าให้มันทานเยอะเกินไปนะค่ะ แค่นาน ๆ ครั้งก็พอแล้ว

10. คาเฟอีน

และแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายซึ่งก็คือคาเฟอีนนั่นเอง โดยคาเฟอีนนั้นส่งผลเสียกับร่างกายของแมวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดอาการใจสั่น หายใจถี่ และเกิดกล้ามเนื้อสั่นเกร็ง ซึ่งอาหารที่เต็มไปด้วยคาเฟอีนนั้นก็แก่พวกเครื่องดื่มต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ เช่น น้ำอัดลม กาแฟ โกโก้ ชา รวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเอง

รู้แบบนี้แล้ว ต่อไปก็พยายามระมัดระวังอาหารการกินของมันให้มาก ๆ เพื่อให้เจ้าเหมียวที่คุณรักสุขภาพแข็งแรงอยู่กับคุณได้นาน ๆ ด้วยนะค่ะ